



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ ตลอดจนการประมวลผลคะแนนสอบตามหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ ตามประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนั้น

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๒) และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๑๘ - ๒๓ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างว่าด้วยการจ้างพนักงานจ้าง ข้อ ๑๘ - ๒๓ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงตามลำดับคะแนนสูงสุด ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศนี้ เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุ ไปแล้วก่อน บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขันนี้ และมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ที่มีความประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันนี้เพื่อแต่งตั้งสายงานเดียวกันในส่วนราชการนั้น สำหรับการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ ที่สอบแข่งขันได้ตามบัญชีการสอบ

/๓. ผู้ใดได้...

๓. ผู้ใดได้ยื่นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีการณีย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการยื่นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

- ๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
- ๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
- ๓.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการยื่นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขัน

๔. ผู้ใดถูกยกเลิกการยื่นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปแล้ว ถ้าบัญชีนี้ยังไม่ยกเลิก และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พิจารณาเห็นว่ามิเหตุอันสมควรจะอนุมัติให้ยื่นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีนี้เป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้ สำหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการยื่นบัญชี เนื่องจากไปราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มี ความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้ และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ยังไม่ยกเลิกจะยื่นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป

๕. การสอบแข่งขันครั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้แล้ว หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้ถึงลำดับที่ที่บรรจุหรือจะพิจารณาให้ออกจากราชการในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

๖. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเองได้ โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้

๗. สำหรับวัน เวลา ในการเรียกตัวผู้สอบที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่จะบรรจุแต่งตั้งนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะเรียกบรรจุทันทีเมื่อได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) ก่อน และจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนพกร สีนุเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประกาศผลการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลงวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวศิริพร สมบัติ	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ทั้ง ภาค ก , ข และ ค

หมายเหตุ : สำหรับวันและเวลา ในการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จะได้แจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป